

Số: /BC-UBND

Ba Đình, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá IX

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐND ngày 01/11/2024 của HĐND phường Ba Đình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã khoá XII và trước kỳ họp thứ 10 HĐND phường khoá IX nhiệm kỳ 2021- 2026; Văn bản số 32/CV-TT.HĐND ngày 02/8/2024 của Thường trực HĐND phường về việc Tổng hợp ý kiến tại kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá IX nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND phường báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường khoá IX, nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Đối với ý kiến về việc có giải pháp thu nợ đọng XHH các tuyến đường: Nguyễn Khoái khu phố 10, đường Tống Duy Tân thuộc khu phố 3.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, UBND phường sẽ xây dựng các giải pháp, kế hoạch cụ thể cho nguồn thu chưa đạt theo chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thị xã, HĐND phường giao. Tăng cường, tập trung vào giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân và các cấp uỷ khu phố để tận thu nguồn thu xã hội hoá còn tồn đọng khi thực hiện chủ trương xã hội hoá các tuyến đường nói trên.

2. Về công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị

- Đề nghị UBND phường tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý dứt điểm các hộ xây dựng vi phạm;

Đối với các hộ thuộc khu phố 7, 8, 9, 11 (khu vực nhân dân chưa được cấp GCN QSD đất): khi các hộ có nhu cầu cấp bách sửa chữa, cải tạo lại công trình nhà ở đã xuống cấp, phải có Đơn đề nghị và hồ sơ được xác nhận của Trưởng khu phố, UBND phường thẩm định và thỏa thuận cho các hộ sửa chữa.

Đối với các hộ thuộc khu phố 2, 3, 4, 5, 6: khi xây dựng công trình phải có hồ sơ cấp phép xây dựng theo quy định.

Trong năm 2024, UBND phường đã phối hợp cùng Đội KTQTĐT thị xã, Trưởng các khu phố kiểm tra các hộ được cấp phép xây dựng, sửa chữa trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý địa bàn, có lịch trực các dịp nghỉ lễ, tết và các khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Vì vậy các vi phạm trên địa bàn được phát hiện, xử lý kịp thời. Từ đầu năm 2024 tính đến thời điểm hết tháng 10/2024, cơ bản công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị được quan tâm, chú trọng, đảm bảo ổn định.

- Đề nghị UBND phường sớm có kế hoạch đầu tư cải tạo, sửa chữa lại Trạm y tế phường đã xuống cấp.

UBND phường đã xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, có danh mục và nhiệm vụ sửa chữa cải tạo Trạm y tế phường thực hiện trong năm 2024. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn ngân sách phường còn nhiều khó khăn. UBND phường xin tiếp thu ý kiến cử tri, sẽ cân đối phân bổ ngân sách phù hợp và kiến nghị các cấp, có đủ điều kiện sẽ đầu tư cải tạo, sửa chữa.

- Đề nghị UBND phường có kế hoạch sửa lại các tấm đan rãnh thoát nước tuyến đường Trần Nguyễn Đán nối sang đường Chu Văn An.

Hiện nay UBND thị xã Bim Sơn đang tiến hành thi công xây dựng nhà hiệu bộ Trường Tiểu học thời gian thi công công trình. Vì vậy sau khi hoàn thiện công trình Nhà hiệu bộ Trường Tiểu học, UBND phường sẽ kiến nghị Ban quản lý dự án UBND thị xã Bim Sơn chỉ đạo đơn vị thi công hoàn trả lại mặt đường cũng như các tấm đan đã bị hư hỏng tuyến đường Trần Nguyễn Đán.

- Đề nghị UBND phường kiểm tra và cho gắn thêm tên phố vào biển số nhà tại phố Trần Quang Diệu.

Thực hiện Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 của UBND thị xã Bim Sơn về việc phê duyệt phương án đánh số và gắn biển số nhà; tên ngõ, ngách trên địa bàn phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn năm 2023. UBND phường đã đặt làm biển số nhà theo quy định tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà, đồng thời đã triển khai lắp xong biển số nhà cho các hộ gia đình, cá nhân địa bàn các khu phố.

Vì vậy, tuyến phố Trần Quang Diệu đề nghị gắn thêm tên phố vào biển số nhà là không có cơ sở giải quyết.

3. Về công tác hành lang an toàn giao thông.

- Đề nghị UBND phường chỉ đạo công an có giải pháp xử lý dứt điểm các xe đậu đỗ không đúng nơi quy định, che khuất tầm nhìn, cản trở giao thông không đảm bảo ATGT trên tuyến đường Phạm Hùng, ngã tư cây xăng cổng 1. Giải toả điểm đậu đỗ xe Taxi tại ngã 3 đường Nguyễn Viết Xuân nối đường Trần Phú.

- Thực hiện kế hoạch đảm bảo TTATGT năm 2024 của Công an thị xã, Công an phường phối hợp đội CSGT Công an thị xã đã tổ chức chuyển điểm đậu đỗ đảm bảo TTATGT; yêu cầu các hộ sửa xe tại khu vực ngã tư Cây xăng Phạm Hùng, Trần Hưng Đạo thực hiện đậu đỗ xe đúng quy định; sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện trong thời gian tới. Hiện nay thực hiện quy định về phạt nguội đối với phương tiện giao thông; đối với các trường hợp đậu đỗ xe trái quy định nhân dân có thể chụp ảnh; gửi trực tiếp đến cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc đến lực lượng công an phường để tổ chức xác minh xử lý theo quy định.

- Đối với các trường hợp Taxi đậu đỗ chờ đón, trả khách tại khu vực ngã 3 đường Nguyễn Viết Xuân nối đường Trần Phú đã được nhắc nhở; cơ bản các xe đều chọn vị trí không gây ảnh hưởng đến TTATGT tại khu vực; nếu có vi phạm đề nghị người dân chụp ảnh gửi đến cơ quan chức năng, người có thẩm quyền để xử lý phạt nguội theo quy định.

- Đề nghị UBND phường xử lý dứt điểm các điểm họp chợ cóc tại Cầu Tam Điệp, vỉa hè trục đường Trần Phú, đầu ngã tư đèn đỏ 02 bên đường Nguyễn Đức Cảnh và trước cổng Công ty Lốp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường đã có Thông báo lịch ra quân làm trật tự an toàn giao thông cho các tháng, đồng thời triển khai lực lượng làm an toàn giao thông đường Trần Phú, khu vực cầu Tam Điệp, đường Hồ Xuân Hương, đường Trần Hưng Đạo, đường Tôn Thất Thuyết, phố Chu Văn An. Đến nay không còn hộ bán hàng khu vực Cầu Tam Điệp, tuy nhiên các khu vực trên vẫn có thời điểm có hộ bán hàng rong diễn ra vào thời điểm cuối giờ buổi sáng và cuối giờ buổi chiều hàng ngày nên khó khăn cho công tác xử lý của UBND phường. Trong thời gian tới UBND phường sẽ chỉ đạo Công an phường, công chức Địa chính- Xây dựng, nhân viên kiểm tra quy tắc đô thị tăng cường công tác kiểm tra, xử lý.

Trên đây là Báo cáo của UBND phường về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND phường(B/c);
- Đại biểu HĐND 2 cấp(B/c);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Hùng